



รายงานแนวโน้มธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557

ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ภาวะธุรกิจโดยรวมชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าธุรกิจส่วนใหญ่เริ่มมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น อุตสาหกรรมส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็งที่มีแนวโน้มการส่งออกขยายตัวในหลายประเทศ โดยเฉพาะตลาดส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการผลิตที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคบริการยังคงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ามีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ภาคการค้ายังคงปรับตัวลดลงทั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลกระทบจากรายได้ของเกษตรกรที่ยังคงหดตัว ทำให้การอุปโภคบริโภคฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้า **ในด้านการค้าของจังหวัดตามแนวชายแดน** ประเทศสปป.ลาวและกัมพูชาในไตรมาสนี้การส่งออกชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

แนวโน้มในไตรมาสที่ 4 การอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนคาดว่าจะมีการปรับตัวในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภาคการค้ามีการปรับตัวดีขึ้นในช่วงต่อไป สำหรับภาคการผลิตมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ และอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้ากีฬา ได้รับคำสั่งผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี และยังสามารถรับคำสั่งผลิตล่วงหน้าแต่เป็นคำสั่งซื้อที่เป็นระยะสั้น สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะทรงตัวในระดับต่ำต่อไป

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ยอดจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลกระทบจากรายได้ของเกษตรกรที่ยังคงหดตัว ตามสภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลังที่มีราคาตกต่ำลง และถึงแม้ว่าชาวนาจะได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวครบจำนวนแล้ว แต่ต้องนำเงินส่วนใหญ่ไปชำระหนี้ สำหรับเงินที่เหลือนำไปลงทุนเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่รวมทั้งต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรในระดับอุดมศึกษาซึ่งเปิดเทอมในเดือนสิงหาคมทำให้การอุปโภคบริโภคฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้า รวมทั้งปัญหาภาระค่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้จ่ายล่วงหน้าโดยเฉพาะจากโครงการรถยนต์คันแรก จึงเป็นผลให้ภาคครัวเรือนมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยลดลง

ในด้านการจำหน่ายสินค้าที่สำคัญในภาคฯ **ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์** ในไตรมาสที่ 3 ลดลงตามกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงประมาณร้อยละ 10 สำหรับแนวโน้มในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย สำหรับ**ยอดจำหน่ายรถยนต์** ในไตรมาส 3 ลดลงประมาณร้อยละ 30-40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นการลดลงต่อเนื่องจาก



ไตรมาส 2 เนื่องจากผู้บริโภครอคาดความเชื่อมั่น รวมทั้งกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงจากภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น ประกอบกับบริษัทเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มความความเข้มงวดในการพิจารณาให้สินเชื่อมากขึ้น ผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ คาดว่าธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายรถยนต์คันแรกของภาครัฐต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยอีก 2 ปี ขณะที่การ**ค้าปลีก** ยอดจำหน่ายโดยรวมยังคงลดลงจากการค้าปลีกทั่วไป การค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และการค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสำคัญ สำหรับการค้าส่งยอดจำหน่ายโดยรวมลดลงเล็กน้อย โดยเป็นการลดลงของการค้าส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสำคัญ สำหรับการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในไตรมาสนี้ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยสินค้าที่ส่งไปประเทศ สปป.ลาวลดลงจากสินค้าในหมวดรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกล สำหรับสินค้าที่ส่งออกไปประเทศกัมพูชา เพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งได้แก่สินค้าในหมวดน้ำตาลทราย ปูนซีเมนต์ และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ในด้านการนำเข้าจาก ประเทศเพื่อนบ้านโดยรวมในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น เป็นการนำเข้าจาก ประเทศ สปป.ลาว ในหมวดไฟฟ้า ทองแดงบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์เหล็ก และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ สำหรับการนำเข้าจากประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้นจากสินค้าในหมวดชิ้นส่วน คอมพิวเตอร์ ชุดสายไฟรถยนต์ และเศษอลูมิเนียม เป็นต้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่งส่วนใหญ่คาดว่าจะยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีการปรับตัวในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่มากนัก สำหรับแนวโน้มการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์คาดว่าจะยังคงลดลงอยู่ในระดับต่ำต่อไป สำหรับการค้าของจังหวัดตามแนวชายแดนประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชายังมีแนวโน้มการส่งออกที่ชะลอตัว

ภาคบริการ อัตราการเข้าพักแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไตรมาส 3 ปี 2557 ประมาณร้อยละ 47.6 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 48.2 ของจำนวนห้องพักทั้งหมด ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแข่งขันจากผู้ประกอบการธุรกิจประเภทหอพัก หรืออพาร์ทเมนท์ที่ให้บริการห้องพักเป็นรายวัน รวมทั้งการเปิดให้บริการห้องพักจำนวนมากของกลุ่มโมเต็ลที่ตั้งอยู่รอบนอกของเมือง ทำให้อัตราการเข้าพักโรงแรมในตัวเมืองลดลง นอกจากนี้ รายได้จากการสัมมนาได้รับผลกระทบเนื่องจากระเบียบของทางราชการที่กำหนดเกณฑ์ราคาอาหารว่างในการจัดประชุมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐในอัตราต่ำมาก อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสัมมนาปัจจุบันยังขยายตัวได้ดี

แนวโน้มภาคบริการในไตรมาส 4 เมื่อพิจารณาจากอัตราการจองห้องพักล่วงหน้า 3 เดือนคาดว่าอัตราการเข้าพักแรมจะมีการปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งแนวโน้มการเข้าพักที่ได้รับปัจจัยบวกจากโครงการจัดกิจกรรมด้านกีฬาโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอล และการแข่งขันรถยนต์ระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการจัดการแข่งขันเป็นประจำและต่อเนื่อง คาดว่าจะมีผลทำให้โรงแรมในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงมีอัตราการเข้าพักแรมเพิ่มมากขึ้น



ธนาคารแห่งประเทศไทย

การผลิต

ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้ากีฬา ผลิตภัณฑ์นม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมที่ยังคงลดลงของการผลิต ได้แก่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ในด้านการใช้กำลังผลิตของภาคฯ ในไตรมาส 3 ปีนี้มีการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 68.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งมีการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 66.7

แนวโน้มในการผลิตในไตรมาส 4 ปีนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าจะมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย

ในด้านการส่งออกในไตรมาส 3 ปี 2557 อุตสาหกรรมที่มีการส่งออกโดยรวมยังคงลดลง โดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกยังอยู่ในเกณฑ์ดีได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อไก่เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและยุโรป อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้ากีฬา เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมส่งออกที่ทรงตัวได้แก่ อุตสาหกรรมโรงสีข้าว

แนวโน้มการส่งออกในไตรมาส 4 ปี 2557 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าจะแนวโน้มการส่งออกจะยังคงลดลงตามภาวะตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา สำหรับการส่งออกข้าวคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่การส่งออกเนื้อไก่แปรรูปและการผลิตอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการส่งออกคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อสังหาริมทรัพย์

ภาคอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เริ่มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงเดือนแรกของไตรมาสนี้ โดยโครงการบางแห่งเริ่มกลับมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโครงการบ้านเดี่ยว ขณะที่โครงการคอนโดมิเนียมไม่มีการเปิดโครงการใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และยังมีสัดส่วนเหลือขายค่อนข้างสูง

สำหรับแนวโน้มภาคอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 4 ปี 2557 ผู้ประกอบการท้องถิ่นคาดว่าจะภาวะอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา



ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ยอดขายไตรมาส 3 ปี 2557 ห้างโมเดิร์นเทรดขยายตัวร้อยละ 5-10 จากปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ และหอพัก ส่วนยอดขายของผู้ประกอบการท้องถิ่นยอดขายวัสดุก่อสร้างยังคงลดลง เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความระมัดระวังและยังไม่มีเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับธุรกิจมีการแข่งขันสูง

แนวโน้มภาคการค้าวัสดุก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2557 คาดว่าแนวโน้มยอดขายจะดีขึ้นไตรมาสที่ 4 จากความชัดเจนโครงการภาครัฐหลังจากการจัดตั้งรัฐบาล

การลงทุน

ไตรมาส 3 ปี 2557 มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านเครื่องจักรเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดการใช้กำลังแรงงานคนลง โดยธุรกิจที่ยังมีการลงทุนเพิ่มที่สำคัญในภาคฯ ในไตรมาส 3 ปีนี้ได้แก่กลุ่มการผลิตสินค้าประเภทเครื่องดื่ม เป็นการลงทุนในเครื่องจักรการผลิตน้ำอัดลม และผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำดื่ม นอกจากนี้ยังมีธุรกิจโรงไฟฟ้าจากชีวมวล สำหรับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคฯ มีโครงการขนาดใหญ่ของเอกชนเริ่มทยอยได้รับอนุมัติการลงทุนส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับอนุมัติการลงทุน 2 โครงการใหญ่ที่มีเงินลงทุนประมาณ 35,670 ล้านบาท รวมทั้งจากการที่ภาครัฐมีการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น การเร่งรัดการพิจารณาการลงทุน และการเร่งรัดการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานที่รวดเร็วมากขึ้น

แนวโน้มการลงทุนในไตรมาส 4 ปี 2557

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังด้านการลงทุนใหม่เนื่องจากผลของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และบางส่วนได้มีการลงทุนเพิ่มในช่วงที่ผ่านมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตยังมีแผนขยายการลงทุนเล็กน้อยด้านการสร้างอาคารโรงงาน สำหรับธุรกิจการค้ายังมีแผนการขยายสาขา เช่น ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การค้าวัสดุก่อสร้าง และการสร้างอาคารเก็บสินค้าของห้างสรรพสินค้า การสร้างอาคารสำหรับการจัดประชุมสัมมนาของผู้ประกอบการโรงแรม เป็นต้น



กรุณาให้ความเห็น : แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้รายงานแนวโน้มธุรกิจ ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้

<http://www.bot.or.th/sites/BOTSurvey/Lists/NEReportSurvey/NewForm.aspx?source=/sites/BOTSurvey/Lists/NEReportSurvey/ThankYou.aspx>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รักศักดิ์	ธรรมแสง	ผู้บริหารทีม	E-mail : RuksakT@bot.or.th
สมบูรณ์	คูวัฒน์สุชาติ	เศรษฐกรอาวุโส	SomboonK@bot.or.th
อุดม	อังกาลง	เศรษฐกรอาวุโส	UdomU@bot.or.th
สุภัทร	ธนบดีภัทร	เศรษฐกรอาวุโส	SupatTa@bot.or.th
กฤษปסק	จุลเกษม	เศรษฐกรอาวุโส	KritpasJ@bot.or.th
ดาราวรรณ	กำเหนิดหล่ม	เศรษฐกรอาวุโส	DarawanK@bot.or.th

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ 0 4333 3000 ต่อ 3431 - 3436

โทรสาร 0 4323 9959

เว็บไซต์ธนาคาร www.bot.or.th